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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  10/ 2567 - 2568 
วนัองัคารที ่ 1  ตุลาคม  2567 ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 
เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ       2.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ  
3.อน.วิเชียร  คุตตวสั         4.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์ 
5.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์     6.อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ 
7.อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ     

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)   
  1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง     2.อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง 
 
ปฏิคมแนะน าแขกเยีย่มสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 

1.อน.นพ.กมิล  ป้ันประสงค ์      2.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์ 
3.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั 

 

วาระที่  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ   
1.ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภาอดีตนายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  น าโดยท่าน

ประธาน อน.ดร.นภินทร ศรีสรรพางค์ พร้อมคณะกรรมการ จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 
2567  มีมติ  ดงัน้ี 

1.1 จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการบ าเพญ็ประโยชน์ และงบประมาณสนบัสนุน                    
การบริหารจดัการสโมสรปี 2567 - 2568 จากยอดดอกผลเงินกูข้องกองทุนถาวรรายช่ือบุคคล
สโมสร                  โรตารีแก่นจนัทน์ 

1.2 รับรองผูด้  ารงต าแหน่งนายกรับเลือกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ ปี 2567 - 2568 
คือ รทร.นันทิพร  วรรณเทวี  ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์     
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นายกรับเลือก ตอ้งผ่านท่ีประชุมสภาอดีตนายก และน าไปบรรจุเสนอช่ือในการประชุมใหญ่                           
เดือนธนัวาคม ตามธรรมนูญของสโมสรและโรตารีสากล 

1.3 เป็นผู ้แทนอดีตนายก กล่าวเชิญ อน.นพ.กมิล ป้ันประสงค์ ผู ้ทรงคุณวุฒิ                           
และใหก้ารสนบัสนุนสโมสรดว้ยดีตลอดมา กลบัเขา้มาเป็นสมาชิกของสโมสร 

1.4.ให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาองค์กรอย่างหลากหลาย อาทิ  การวางแผนเชิญ
สมาชิกมุ่งหวงัเขา้มาเป็นสมาชิก  และการพฒันาสมาชิกเขา้สู่ต าแหน่งผูน้ าสโมสร 

1.5.ขอขอบพระคุณประธานแอนน์วีณา ศรีสรรพางค ์ เปิดบา้นใหก้ารรับรองสมาชิก          
และจดัเล้ียงอาหารกลางวนัดว้ยความอบอุ่น  
   2.นายกไดรั้บการแจง้จากเลขานุการภาคปี 2568 - 2569 ประสานขอรายช่ือนายกรับเลือก                   
และเลขานายกรับเลือกราย เพ่ือด าเนินการจดัอบรมและรายละเอียดตามท่ีส่งไฟล์แจง้ในไลน์                      
หอ้งท างาน 

3.วนัท่ี 26 กันยายน 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น. นย.พิสมัย  อุปนายก  อ.นชัยยงค์                                 
และแอนน์ประนอม ร่วมพิธีเปิดงานนมสัการปิดทองพระพุทธฉาย (ถ ้าฤาษีเขางู) ของสโมสร                  
โรตารีราชบุรี  

4. สโมสรโรตารีสนามจันทร์  เรียนเชิญนายกร่วมรุ่น 120  พร้อมสมาชิกร่วมงาน                             
วนัครบรอบก่อตั้ง เฉลิมฉลอง 36 ปี โรตารีสนามจนัทร์สถาปนา  ในวนัพุธท่ี 9  ตุลาคม 2567  
เวลา 18.00 น. ธีมงาน  Cowboy night  ณ ลานโดม  โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม อ.เมือง                              
จ.นครปฐม  ท่านนายก พร้อมสมาชิก รวม 5 คน  สร.แก่นจนัทน์ เป็นสโมสรคู่มิตรเจา้ภาพเชิญ 
10 ท่าน 

- สร.แก่นจนัทน์ร่วมยินดี 1  แจกนั  +  1  ขนม หรือผลไมใ้นงบไม่เกิน 2,000 บาท  
 

5. เน่ืองในเดือนเเห่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเเละการรู้หนงัสือ (Basic Education and Literacy 
Month) ขององคก์รโรตารี สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ พ้ืนท่ี 19 ภาค 3330 จดักิจกรรมบูรณาการ
ส่งเสริมการอ่าน  การเรียนรู้ ผนวกกับวนัท่ี 13 ตุลาคมเป็นวนัคล้ายวนัสวรรคตรัชกาลท่ี 9                        
ซ่ึงพระองคท์รงเป็นองคอ์ุปถมัภส์โมสรโรตารีประเทศไทย  โดยจดักิจกรรม  2  คร้ัง  ไดแ้ก่ 

5.1.วนัศุกร์ท่ี 27 กนัยายน  2567  เวลา 10.00 น - 10.40 น.  มอบหนงัสือ ใหห้อ้งสมุด
ประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีนายกพิสมัย  อน.วิเชียร  อน.สัมพันธ์                                       
อน.มนต์ชัย  ร่วมบริจาคหนังสือ และมอบหนังสือ  โดยเน้ือหาเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต                    
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การส่งเสริมอาชีพ  และหนังสือเก่ียวกับอจัฉริยภาพของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง   ดา้นวนัดินโลก     

5.2.วนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยายน  2567  เวลา 10.00 น - 12.00  น.ย.พิสมยั  อน.วิเชียร                     
อน.ศิริลกัษณ์  รทร.ยุทธศกัด์ิ  แอนน์กอบแกว้  แอนน์ประนอม  นยล.นนัทิพร มอบหนงัสือให้
โรงเรียนวดัน ้ าพุ  พร้อมส่ือ  ให้สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวดัน ้ าพุ  มีการแนะน าการน า
หนังสือไปใช้ประโยชน์ในโครงการอ่าน  ฟัง  ถาม  ตอบ  กิจกรรมพ่ีอ่านหนังสือให้น้องฟัง              
โดยมีคุณครูไก่ คุณครูจุฑามาศ  เฮนะเกษตร เป็นคุณครูท่ีปรึกษาโครงการ และรองผูอ้  านวยการ
พนารัตน์  ช่ืนอารมณ์  ร่วมแนะน า  และรับมอบหนงัสือ  
 

- เลขานุการแจ้งข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์ บุญส่ง)       -ไม่มี 
วาระท่ี 2       รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 9 / 2567 - 2568 
             - ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ไม่มีการแกไ้ข  จึงมีมติรับรองรายงาน
การประชุม  คร้ังท่ี 9/ 2567 - 2568 
วาระที่ 3       เร่ืองพจิารณา / เร่ืองสืบเน่ือง 
       3.1.การจัดกจิกรรมวนัโปลโิอโลก (วนัท่ี 24 ตุลาคม  2567) 
    - นย.พิสมัย  จากการประชุมคร้ังท่ีแลว้  ก าหนดจดักิจกรรมวนัท่ี 24 ตุลาคม 2567  
ท่ีตลาดศรีเมือง  ส่วนเขม็ Pin  Polio Now ของภาค 3330  จ านวน 50 อนัๆ ละ 99  บาท  จะน ามา
มอบให ้อน.กรรณิกา  ด าเนินการในการประชุมคร้ังต่อไป  
  เชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมบริจาคเส้ือผา้เก่า  และเคร่ืองใช้เก่า  โดยสามารถ                   
น ามาร่วมบริจาคในการประชุมคร้ังต่อไป  
    3.2 การอบรมไรล่า   
     - อน.ปิยนุช  ขณะน้ีจ านวนผูส้มคัรเขา้ร่วมการอบรมประมาณ 300 คน  ซ่ึงเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี  รอผลการสรุปยอดท่ีแน่นอนอีกคร้ัง 
 

วาระที่ 4   รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเกีย่วกบักจิกรรมของฝ่าย /ข้อเสนอแนะการพฒันาองค์กร  
4.1 การตรวจเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการของผูว้า่การภาค 3330  
- นย.พสิมัย  ก าหนดผูว้า่การภาค 3330 ตรวจเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการ  ระหวา่ง

วนัท่ี  13 - 16  ตุลาคม  2567   
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- วนัท่ี  13  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ 
- วนัท่ี  14  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีพลอย 
- วนัท่ี  15  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีราชบุรี 
- วนัท่ี  16  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีหลกัเมืองราช 
จากการพูดคุยจะรวมกนัเหลือ 3 วนั  ซ่ึงการวางแผนการจดัและการตอ้นรับท่านผูว้า่

การภาคตรวจเยีย่มสโมสร  ยกไปเป็นเร่ืองสืบเน่ืองในการประชุมคร้ังต่อไป 
4.2 การจดักิจกรรมสัปดาห์วนัอินเตอร์แรคคโ์ลก (เดือนพฤศจิกายน  2567) 
- นย.พิสมัย  กิจกรรมเผยแพร่ภาพลกัษณ์  การจดัรายการวิทยุ  ขอให้ ผชภ.ปฐมพร  

เป็นผูด้  าเนินการ  โดยประสานกบัโรทาแรคค ์
กิจกรรมน้ี  เป็นการติดตามผลงาน  และจะน ามารายงานใหท้ราบต่อไป  ซ่ึงปีน้ียงัไม่

ก าหนด 
ทางภาคมีเป้าหมายเม่ือปีท่ีแล้วว่าจะให้ผู ้รายงานการด าเนินงานของสโมรสร

อินเตอร์แรคคเ์ป็นของโรงเรียน  แต่ยงัให้สโมสรอุปถมัภเ์ป็นผูด้  าเนินการ โดยปีน้ียงัไม่ไดแ้จง้                
และเร่ืองน้ียกไปเป็นเร่ืองสืบเน่ืองในการประชุมคร้ังต่อไป 

4.3 การร่วมงานบ าเพญ็กุศลฌาปนกิจศพบิดาของนายกอาทร  สโมสรโรตารีราชบุรี  
ก าหนดการบ าเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรม  เวลา 19.00 น. วนัที่ 2 ตุลาคม 2567 และฌาปนกิจศพ
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2567 ขอเชิญสมาชิกไปร่วมงานตามก าหนการ 

4.4 กิจกรรมจ าหน่ายเส้ือผา้มือ 2 ของสโมสรโรทาแรคคชุ์มชนศรีเมือง  วนัเสาร์ท่ี  5  
ตุลาคม  2567   
  - อน.ปิยนุช  ส าหรับการรับบริจาคเส้ือผา้มือ 2 เพ่ือน าไปจ าหน่าย  ทางสโมสร                              
โรทาแรคคชุ์มชนศรีเมือง  ไดด้ าเนินการรวบรวมไดพ้อสมควร  โดยไดป้ระชาสัมพนัธ์ทางสถานี
วิทยุ  ผ่านเพจเฟสบุ๊ค  และสมาชิกช่วยกนัรวบรวม  โดยวนัท่ี 4 ตุลาคม 2567 จะมีการคดัแยก 
และวนัท่ี  5  ตุลาคม  2567  จะขายช่วงเชา้   
  ในการน้ี  หากสมาชิกท่านใดตอ้งการบริจาคสามารถแจง้ความประสงคไ์ดค้่ะ 
  4.5 เหรัญญิก (อน.กรรณิกา) 

- อน.กรรณิกา  ในนามเหรัญญิกแจง้ผลการประชุมสภาอดีตนายก  มีมติดงัน้ี  
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     4.5.1 สนับสนุนนายกพิสมัย  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงได้จากดอกผลการกู้ของ
สมาชิก ยอด  140,000 บาท  แยกเป็นบญัชีบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 40,000 บาท  และบญัชี
บริหารจดัการสโมสร  100,000 บาท   
     4.5.2 อนุมติัจ่ายคืน อน.ปิยนุช จ านวน 140,000 บาท แต่ดว้ยการเบิกส ารอง
ไปจ านวน 126,000 บาท  ดงันั้นจะมียอดคืน 14,000 บาท  และผลพวงจากประชุมคร้ังท่ีแลว้ตอ้ง
ถอนเงินคืนให้กบั  อน.อภิวฒัน์  จ านวน  7,000  บาท  รวมยอดเบิกถอนเงินทั้งหมด จ านวน  
161,000  บาท  จึงขออนุมติัการเบิกถอนเงินจ านวน  ดงักล่าว 
    มติท่ีประชุม     อนุมติัตามเสนอ 

4.5.3  อน.กญัญลกัษณ์ เสนอ การกูเ้งินกองทุน และการเบิกจ่าย (เขา้ประชุม                  
ทางไลน์) 

- อน.วชัิยดิษฐ์ เสนอให ้อน.กรรณิกาประสานกบั อน.กญัญลกัษณ์ ตรวจสอบขอ้มูล   
- นย.พสิมัย มอบ อน.กรรณิกา ประมวล น ารายงานท่ีประชุม 

    - อน.กรรณิกา   ผูท่ี้บริจาค EREY ไว ้ ไดแ้จง้รายช่ือไวท่ี้ไลน์ห้องท างานแก่นจนัทน์                      
หากสมาชิกท่านใดมีความประสงคจ์ะบริจาคเพ่ิมเติมสามารถแจง้ได ้ โดยไดส่้งบญัชีโรตารีสากล
ไวใ้นไลน์แลว้  เม่ือบริจาคแลว้ส่งสลิปในไลน์ห้องท างาน  หากไม่สะดวกแจ้งมาท่ีเหรัญญิก                
เพ่ือด าเนินการใหค้่ะ 
 

 วาระที่  5  เร่ืองอ่ืนๆ   
   1.กิจกรรมวนัครอบครัวสัญจร 
    - อน.วิชัยดิษฐ์   ขอมติท่ีประชุมจดักิจกรรมวนัครอบครัวสัญจร  เป็นมิตรภาพของ
ครอบครัวแก่นจนัทน์  เน่ืองจากมีสมาชิกเสนอไวเ้ม่ือการประชุมสภาอดีตนายก  ซ่ึงจากเดิม           
เคยจดั  แต่ช่วงหลงัไม่ไดจ้ดั 

- อน.กมิล   เสนอ  เป็นการสันทนาการสมาชิก  สมาชิกส่วนใหญ่สูงวยั  ดังนั้น
ระยะทางไม่ควรจะไกลมาก  พกั 1 คืน 
 

    มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหจ้ดักิจกรรมวนัครอบครัวสัญจร 
           1.ระยะทางท่ีจะไปไม่เกิน  200  กม. 
           2.คา้งคืน 1 คืน 
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           3.มอบ แอนน์นฤมล ส ารวจขอ้มูล สถานท่ี จดัท ารายการ 
 

 2.กิจกรรมวนัแอนน์   
    - อน.นพ.กมิล  เสนอให้จัดท าก าหนดปฎิทินวันแอนน์  เพื่อสะดวกต่อการ
บริหารงาน   หากมีเหตุจ าเป็นสามารถเปล่ียนแปลงได ้
 

    มติท่ีประชุม    ยกไปพิจารณาก าหนดในสัปดาห์ต่อไป 
 
 

เวลา  21.00 น.    ประธานกล่าวขอบคุณในความร่วมมือสมาชิก  กล่าวปิดประชุม 
 
 
 
ลงช่ือ...............................ผูบ้นัทึกการประชุม           ลงช่ือ.................................ตรวจรายงาน         
    (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)                      (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร                    เลขานุการสโมสร 
 
 
                  ลงช่ือ.................................ประธานท่ีประชุม 
                                                 (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
               นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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